

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ</p> <p>๑. งานบริหารการศึกษา</p> <p>๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒.๑งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย</p> <p>๒.๒งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ</p> <p>๒.๓งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน</p> <p>๒.๔ กีฬาและนันทนาการ</p> <p>๒.๕งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>๒.๖งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม</p> <p>๒.๗งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อบริหารและดำเนินงานส่งเสริมจัดการศึกษา กิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบฯจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๑๐.การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อบริหารและดำเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>-การส่งเสริมข้าราชการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการบริหารงบประมาณทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะงานด้านการเงิน และบัญชีเพื่อสามารถดำเนินการตามระเบียบฯ</p> <p>-ขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำ ปรึกษา และเสนอแนะการจัดทำเอกสาร ฎีกา การเงินและบัญชีสถานศึกษา</p>	<p>-จากการประเมินพบว่าการดำเนินการตามระเบียบฯ การควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ มีการส่งเสริมข้าราชการและพนักงานผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะงานด้านการเงิน และบัญชีเพื่อสามารถดำเนินการตามระเบียบฯ</p>	<p>- ข้าราชการ/พนักงานที่จะดำเนินการตามระเบียบฯ มีจำนวนจำกัด ทำให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมเนื่องจากต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำในกองฯ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-แจ้งกำหนดการอบรมหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบฯ -ขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำ ปรึกษาและเสนอแนะการจัดทำเอกสาร ฎีกา การเงินและบัญชีสถานศึกษา</p>	<p>กองการศึกษา ๓ อบต.หนอง หญ้าปล้อง</p>

